

DỰ ÁN NHỊP CẦU

Dự án cung cấp thông tin hoàn toàn **MIỄN PHÍ**, được chính phủ tài trợ

Giới thiệu

Dự án "Nhịp Cầu" hướng tới việc trao quyền cho các **bạn trẻ có NDIS** đến từ các cộng đồng đa văn hóa và đa ngôn ngữ (CALD) cùng với những **người chăm sóc gốc Việt**.

Thông qua việc nâng cao **hiểu biết** về **quyền lợi** trong khuôn khổ **NDIS** và trang bị sự **tự tin** cũng như **kỹ năng** cần thiết để **thực hiện các quyền** này, chương trình nhằm thúc đẩy sự **tự lập**, kỹ năng **tự bênh vực quyền lợi** và tăng cường **kết nối** trong cộng đồng.

Quý vị muốn bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng NDIS?

Quý vị có những thắc mắc trong quá trình sử dụng quỹ NDIS mà không biết hỏi ai?

Quý vị muốn học hỏi những kỹ năng mềm như làm thế nào để giao tiếp hiệu quả hoặc học được kiến thức như các quy định dành cho các nhà cung cấp dịch vụ NDIS?

Link để ghi danh



GHI DANH THAM DỰ:

Để đăng ký tham gia dự án, vui lòng **quét mã QR code** bên cạnh, hoặc liên hệ:

Cô Nghi Trinh:

nghi.trinh@extendedfamilies.org.au

Phone: 0416 173 484

hoặc vào liên kết dưới đây để hoàn thành mẫu Đơn Thể hiện nguyện vọng tham gia dự án:

<https://forms.office.com/r/ZziwufftGf>

Chuỗi hội thảo Navigate Carer cho Phụ Huynh/ Người Chăm Sóc gốc Việt

Các phụ huynh và người chăm sóc gốc Việt sẽ được tham gia học hỏi về kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi, tư duy phát triển (niềm tin rằng bạn có thể cải thiện khả năng của mình), kỹ năng giao tiếp và cách sử dụng kế hoạch NDIS hiệu quả.

Thời gian chương trình:

Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 12 năm 2026

Lịch và địa điểm:

Thời gian: Thứ Ba của tuần thứ hai mỗi tháng

Giờ: 10:30 sáng – 12:30 trưa

hoặc **trực tuyến trên mạng (Zoom)**

Địa điểm: Trung tâm Cộng đồng St Albans
33 Princess St, St Albans VIC 3021

Điều kiện tham gia:

- Là phụ huynh hoặc người chăm sóc (carer) nói tiếng Việt.
- Có thể tham gia các buổi hội thảo hàng tháng trực tiếp hoặc trực tuyến. Nội dung sẽ được trình bày bằng tiếng Việt.

Các buổi tư vấn cá nhân

Điểm Tư vấn Cá nhân cung cấp môi trường hỗ trợ để hướng dẫn người chăm sóc, phụ huynh và thanh thiếu niên trong việc thực hiện quyền lợi NDIS, xác định và tiếp cận các nguồn hỗ trợ, cũng như phát triển kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi.

Điểm Tư vấn Cá nhân sẽ tổ chức các buổi gặp mặt trực tiếp và qua điện thoại hàng tháng (theo lịch hẹn) do nhân viên song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) có kiến thức về NDIS phụ trách. Các cuộc hẹn tại các Điểm Tư vấn Cá nhân tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cá nhân mà có thể không được đề cập trong các nhóm hoặc các buổi họp chính thức khác thông qua lời khuyên và giới thiệu hỗ trợ.

Điều kiện tham gia chương trình:

Người chăm sóc gốc Việt từ 18 tuổi trở lên và thanh thiếu niên từ 16-25 tuổi thuộc cộng đồng đa văn hóa và đa ngôn ngữ có kế hoạch NDIS.

Địa điểm và lịch các buổi Tư vấn Cá nhân:

Hàng tháng, trong khoảng thời gian 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa vào một buổi thứ Tư hoặc theo lịch hẹn

Điểm Tư vấn Cá nhân khu vực St Albans: tại Trung tâm Cộng đồng St Albans - Thứ Tư của tuần thứ tư mỗi tháng

Điểm Tư vấn Cá nhân khu vực Springvale: tại trung tâm Springvale Service for Children - Thứ Tư của tuần đầu tiên mỗi tháng

Chuỗi hội thảo Navigate Youth – Thanh thiếu niên có NDIS (Đa văn hóa và Đa ngôn ngữ)

Người tham gia sẽ học hỏi về kỹ năng tự bênh vực quyền lợi, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về hệ thống NDIS.

Người tham gia sẽ tìm hiểu cách sử dụng kế hoạch NDIS, cũng như quyền và trách nhiệm của mình thông qua các sinh hoạt tương tác trong nhóm lớn và nhóm nhỏ.

Thời gian chương trình:

Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 12 năm 2026

Lịch và địa điểm:

Thời gian: Thứ Năm của tuần thứ hai mỗi tháng

Giờ: 5:30 chiều – 7:30 tối

hoặc **trực tuyến trên mạng (Zoom)**

Địa điểm: Brimbank Learning Futures
80B Harvester Road, Sunshine VIC 3020

Điều kiện tham gia chương trình:

- Thanh thiếu niên khuyết tật từ 16-25 tuổi thuộc các cộng đồng đa văn hóa và ngôn ngữ.
- Có khả năng tham gia các buổi hội thảo hàng tháng trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Có khả năng tham gia vào nội dung học tập. Nội dung sẽ được trình bày bằng tiếng Anh.